
บทที่ 4 
ผลการวิจัย

การวิจัยเรื่องรูปแบบของการสื่อสารและการยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหารจัด 

การสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 

รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้บริหาร ศึกษา 

ระดับการยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามของสมาซิก 

ในสังคมกลุ่มต่างๆ และศึกษาปัจจัยที่มืผลท่าให้สมาซิกในสังคมมุสลิมยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิม 

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม ท้ังน้ีใซัหลักการวิจัยเซิงคุณภาพ (qualitative

research) โดยใซิวิธีการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและแบบเจาะลึกกับคณะกรรมการบริหารและ 

สมาซิกสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม จำนวน 14 คน สมาซิกทั้วไปในสังคมมุสลิมจำนวน 12 คน และ 

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 คน 

รวม 27 คน รวมทั้งสังเกตบริบทของการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม พฤติกรรม การ 

แสดงออกสีหน้าท่าทาง และสถานภาพความเป็นอยู่ ของผู้ให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยดำเนินการในระหว่าง 

วันท่ี 19-25 ธันวาคม 2541 วันท่ี 26 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2542 และวันท่ี 6-8 กุมภาพันธ์ 

2542 โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 4 ประเด็น ดังนี้

1. ข้อมูลเบื้องดันเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน

2. รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้

บริหาร

3. ระดับการยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม 

ของสมาซิกในสังคมกลุ่มต่าง ๆ

4. ปัจจัยที่มีผลท่าให้สมาซิกในสังคมมุสลิมยอมรับบทบาทการบริหารจัดการสหกรณ์ออม 

ทรัพย์อิสลาม

ผลการวิจัย

1. ข ้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบานสุไหงปาแน

ความเป็นมา

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 

2533 เป็นหนึ่งในสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง
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มหาวิทยาล้ยสงขลานครินทร์ เพื่อจัดดํ๋งองค์กรประชาชนโดยผ่านระบบสหกรณ์aaมทรัพย์อิสลาม 

ในหมู่บ้าน ส่งเสริมการออม'ทร้าพย์ และให้รู้จักการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับหสักการอิสลาม อัน 

เป็นพัฒนารายได้และลดรายจ่าย ดลอดจนสร้างความเข้มแข็งขององค์กรประชาซน เพื่อเป็นการ

เตรียมพร้อมในการทำกิจกรรมการพัฒนาด้านอื่นๆ ต่อไป

สหกรณ์แห่งนื่มีองค์ประกอบของบุคคล 2 กลุ่ม คือ

(1) สมาซิกสหกรณ์ ซึ่งตามหลกการสหกรณ์แล้วถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด มีสิทธิในการ 

คัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมาบริหารงานแทนสมาชิกสหกรณ์ (ผู้วิจัยมีขัอสังเกตว่า อำนาจและสิทธิ 

ในการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารนั้น น่าจะครอบคลุมไปถึงสิทธิที่สมาซิกสามารถควบคุมและ

ตรวจสอบการทำงานของคณะกรรมการบริหารด้วย -ผู้วิจัย) และสมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นผู้'

บริหารเมื่อสมาชิกคนอื่นๆ ยอมรับ

อย่างไรก็ตาม การเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้นั้น จะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก 

และกลั่นกรองด้านความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และประวิตการเงิน เนื่องจากว่าการดำเนินงานของ 

สหกรณ์เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน การตั้งเกณฑ์ในการคัดเลือกนี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิด 

ปัญหาที่จะกระทบต่อระบบการเงินของสหกรณ์ต่อไป โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกดังกล่าว เป็น

นโยบายท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารสหกรณ์

ปัจจุบันมีสมาซิกสหกรณ์จ่านวน 153 คน สมาชิกสหกรณ์ทุกคนนับถือศาสนาอิสลาม 

เม่ือพิจารณาถึงสถานภาพของสมาซิกสหกรณ์ จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผู้วิจัยพบว่า สมาชิก 

สหกรณ์มีอาชีพที่สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นครูในโรงเรียนเอกซนสอน 

ศาสนาอิสลาม กลุ่มที่เป็นครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เปีดสอนตามแนวทางอิสลาม และกลุ่มที่เป็นซาว 

บ้านท่ัวไป ซึ่งบางคนมีอาชีพค้าขาย บางคนรับจ้าง และบางคนเป็นแม่บ้าน

(2) คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ที่ได้รับเลือกจากสมาซิกสหกรณ์เพื่อทำหน้าที่ในการบริหาร 

แทนสมาชิกสหกรณ์ทุกคน ซึ่งตามหลักการแล้วจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มี 

ความรู้ความสามารถ ที่จะกำหนดนโยบาย และควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์1ห้เป็นไปด้วยดี

ฑั้งนี้บุคคลทั่งสองกลุ่มดังกลาวเป็นเจ้าของสหกรณ์ที่มีส่วนต่อการพัฒนาให้สหกรณ์เจริญ 

ก้าวหน้าต่อไป



โครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามแห่งนี้ประกอบด้วยกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม สมาชิกสหกรณ์แต่ละกลุ่มแต่ 

ละคนจะอยู่กระจัดกระจายในหลายพ้ืนท่ี เช่นอำเภอเมือง อำเภอยะหริ่งอำเภอมายอ เป็นต้นโดยที่ 

ทำการใหญ่ของสหกรณ์ต้ังอยู่ ณ บ้านสุไหงปาแน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สหกรณ์ดังกล่าว 

บริหารโดยสตรีมุสลิมล้วน โดยคณะกรรมการบริหาร 1 คน มีหน้าท่ีในการดูแลรับผิดชอบการดำเนิน 

งานของกลุ่มย่อย 1 กลุ่ม และภายในสหกรณ์จะเรียกขานคณะกรรมการบริหารว่า "กรรมการกลุ่ม,, 

ทั้งนี้ตั้งแต่ก่อตั้งสหกรณ์มานั้น มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารเพียงครั้งเดียว โดยคณะ

กรรมการบริหารชุดดังกล่าวดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์คณะ

กรรมการบริหารและสมาชิกสหกรณ์ ผู้วิจัยพบว่า สหกรณ์แห่งนี้ไม่มีการก่าหนดวาระของการเป็น 

คณะกรรมการบริหาร โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า ยังคงยอมรับและไวํใจในการบริหารจัด 

การสหกรณ์ของคณะกรรมการบริหารชุดนี้ จึงไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารแต่อย่าง 

ใด ทั้งนี้รายนามของคณะกรรมการบริหารมีดังต่อไปนี้
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(1) คุณอายเสาะ อับดุลเลา 

มีสมาชิกสหกรณ์[นสังกัด 46 คน

(2) คุณรอสาน๊ะ ยาบา

มีสมาชิกสหกรณ์,นสังกัด 27 คน

(3) คุณยูไมร์เด้าะห์ เจ๊ะนิ 

มีสมาชิกสหกรณ์นสังกัด 33 คน

(4) คุณนิเด๊าะ นิอามัน

มีสมาชิกสหกรณ์นสังกัด 28 คน

(5) คุณมัสซง ดือราแม

มีสมาชิกสหกรณ์นสังกัด 11 คน

(6) คุณเ'จ๊ะ'ชง มะยี

มีสมาชิกสหกรณ์นสังกัด 8 คน

ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1 

กรรมการกลุ่ม 2 

กรรมการกลุ่ม 3 

กรรมการกลุ่ม 4 

กรรมการกลุ่ม 5 

กรรมการกลุ่ม 6

ทั้งน้ีโครงสร้างในการบริหารจัดการสหกรณ์สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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ประธานสหกรณ์ 

(อายเสาะ)

I I I I ท
กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6

(อายเสาะ) (รอสาน๊ะ) (ยู'ใมร์เด๊าะห์) (นิ.เ#ทะ) (มัสชง) (เจ๊ะชง)

แผนภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสไหงปาแน

อำเภอเมือง จังหวัดปัดตานี

คณะกรรมการบริหารเป็นสตรีมุสลิมล้วน มีจำนวน 6 คน เป็นที่น่าสังเกตประการหนึ่งซึ่งผู้ 

วิจัยได้สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหาร พบว่า คณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครู บางคนรับ 

ราชการ บางคนเป็นครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม บางคนเป็นครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่ง 

เป็ดสอนตามแนวทางอิสลาม จากการที่คณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครู ถือได้ว่าเป็นจุด 

เด่นอย่างหน่ึงของคณะกรรมการบริหารชุดนี้

บทบาทของคณะกรรมการบริหารในการบริหารจัดการสหกรณ์

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน คณะกรรมการบริหารมีบฑ 

บาทและหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์

(2) ดูแลและควบคุม ระบบบัญชี ระบบการเงิน ของสหกรณ์

(3) การบริหารงานทั่วไปของกิจกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น การจัดเก็บเงินสะสม 

รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ การดูแลและควบคุมกิจกรรมการซ้ือขายสินค้า ในรูปของการจัดซื้อสิน 

ค้าตามที่สมาชิกสหกรณ์ต้องการ การจัดเก็บรายได้ท่ีเกิดจากการซ้ือขายสินค้า

(4) การแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น การเร่งรัดหนี้สินที่เกิดจาก 

ซ้ือขายสินค้า

(5) การวางแผนเพ่ือพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ เช่น การหาแนวทางการขยายกิจ 

กรรมการซ้ือขายเพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์

(6) การจัดสรรรายได้ของสหกรณ์

ในการทำงานนั้น ประธานได้ให้สิทธ้ีขาดแก่กรรมการกลุ่มแด่ละคนในการบริหารงานของ
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แต่ละกลุ่ม โดยกรรมการกลมจะต้องปฏิบัติหน้าที่ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างตันทุกประการ การปฏิปัต 

หน้าที่นั้นต้องกระทำระดับปฏิบัติการจนถึงระดับนโยบาย เนื่องจากสหกรณ์แห่งนี้ไม่มีการจ้างเจ้า

หน้าท่ีประจำ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมประจำเดือนเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบ 

เดือนของแต่ละกลุ่ม กาr ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแกไขปัญหาอันเกิดจากการ

ดำเนินงานของสหกรณ์ และระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ 

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

กา?ดำเนินกิจกรรมขยิงสหกรณ์

การดำเนินกิจกรรมขยิงสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามแห่งนี้สอดคล้องกับหลักการอิสลาม โดย 

กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วย

(1) การรับฝากเงินทั้วไป (การสะสมทรัพย์)

สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ในลักษณะการรับฝากทรัพย์ ผู้ฝากเงินจะไม่ได้ 

รับดอกเบี้ย เนื่องจากดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม แต่ผู้ฝากเงินจะได้รับเงินปันผลจาก 

การสหกรณ์นำเงินฝากดังกล่''วไปลงทุนในกิจกรรมการชื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อน ในกรณีท่ีการ 

ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลกำไร การรับฝากเงินในลักษณะนี้เป็นการรับฝากเงินประเภท "วาดี 

อะห้" ซึ่งเป็นการรับฝากเงินประ๓ ทหนึ่งตามแนวคิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินตามหลักการอิสลาม

ในการสะสมทรัพย์นั้น สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่จะสะสมเดือนละ 30 บาท 2

(2) กิจกรรมการชื้อข''ยสินค้าระบบเงินผ่อน

สหกรณ์!หับริการภารชื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อนแก่สมาชิกสหกรณ์ (การค้าขายระบบ 

เงินผ่อน เป็นการเช่าช้ือสินค้''โดยการผ่อนชิาระ เมื่อผู้ชื้อชำระค่าสินค้าหมดแล้ว สินค้าดังกล่าวจะ 

เป็นกรรมสิฑธ้ีของผู้ช้ือ ซึ่งก''รเช่าชื้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับระบบดอกเบี้ย จึงไม่เป็นที่ต้องห้ามในศาสนา 

อิสลาม -ผูวิจ้ย) โดยไม่มีก''รเป็ดหน้าร้าน ทั้งน้ีในการสั่งช้ือสินค้าน้ัน สมาซิกสหกรณ์สามารถสั่ง 

ชื้อสินค้ากับกรรมการกลุ่มที่ดนลังกัด จากนั้นกรรมการกลุ่มจะเป็นผู้จ้ดการหาชื้อสินค้าตามที่

สมาชิกต้องการ เม่ือมีการชื้ยิขายสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสหกรณ์ต้องจ่ายเงินค่าสินค้าเป็น 

งวด งวดละ 1 เดือน ซึ่งสินค้''สวน,ใหญ่'ท่ีมี,ราคาต่ําก'ว่า 10,000 บาท ต้องจ่าย 7 งวด ยกเว้นสินค้าท่ี 

มีราคาสูงกว่า 10,000 บาท ยิ'จจะมีการจ่ายมากกว่า 7 งวด ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของการช้ือขาย ทั้งนี้ 

การชื้อสินค้าทุกประเภทสห,'รณ์จะคิดกำไรร้อยละ 20 จากต้นทุนสินค้า โดยการชื้อขายทั้งหมดนี้ 

เป็นการบอกกล่าวกันด้วยว'จ' ไม่มีการทำสัญญาชื้อขายเป็นลายลักษณ์อักษร การช้ือขายสินค้า
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ระบบเงินผ่อนเป็นการประกอบธุรกิจประเภท "มุรอบาฮะฮ์" ซึ่งเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งตามแนว 

คิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ตามแนวทางอิสลาม

รายได้และการจัดสรรรายได้ของสหกรณ์

สหกรณ์แห่งนี้มีรายได้หลักมาจากกิจกรรมการการซื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อนในแต่ละปี 

สหกรณ์จะจัดสรรรายได้ ด้งนี้

(1) จ่ายซะกาต เนื่องจากสหกรณ์ดำเนินการตามแนวทางอิสลาม ด้งนั้นในรอบปีของการ 

ดำเนินงานจึงต้องจ่ายซะกาต โดยในการจ่ายซะกาตนี้คณะกรรมการบริหารจะนำเงินทุนทั้งหมดมา 

รวมกับกำไรท่ีไต่ในรอบปี แล้วหักจ่ายซะกาตร้อยละ 2.5

(2) คณะกรรมการบริหารจะนำเฉพาะส่วนของเงินกำไรที่เหลือจากการจ่ายชะกาตมาคิด 

เป็นร้อยละ 100 แล้วนำมาจัดสรรรายได้ต่อไปนี้

(2.1) ปันผลให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ร้อยละ 65

(2.2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ร้อยละ 33

(2.3) ค่าใช้จ่ายเงิน ร้อยละ 2 (อาทิ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสหกรณ์ ค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดจากการเยี่ยมเยียนสมาชิกสหกรณ์Iนกรณีของการเจ็บป่วย การตาย เป็นด้น)

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์สามารถแสดงเป็นตารางได้ด้งนี้

ป ี เงินสะสม (บาท) กำไร (บาท) ซะกาต (บาท) กำไรร้อยละ

2533 73,490 15,797 394.34 21.50

2534 74,620 24,954 624 33.44

2535 188,070 31,101 5,479 16.54

2536 236,460 41,243 6,942.5 17.44

2537 284,010 41,424 8,135 14.59

2538 335,150 68,556 10,092.65 20.46

2539 479,730 96,919 14,417 20.20

2540 582,962 76,752 16,493 13.17

2541 617,624 71,718 17,228 8.61

ตารางท่ี 1 แสตงผลการดำเนินงาน1ของสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไ,หงปาแน
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จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ที่แสดงในตารางดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า

การดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้ประสบความสำเร็จไดํในระดับหนึ่ง ความสำเร็จดังกล่าวส่วนหนึ่ง 

เกิดจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหาร และการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์

2. รูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อ ิสลามที่สตรีมุสลิม 

เป็นผู้บริหาร

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ผู้วิจัยพบว่า การส่ือ 

สารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้บริหารนั้น เป็นการส่ือสารท่ี 

เกิดข้ึนในสถานการณ์หลายรูปแบบ ประกอบด้วย สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ 

สถานการณ์การแกัใขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ สถานการณ์การปรับปรุง 

และพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์โดยผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบการสื่อลารเพื่อการบริหารจัดการ 

สหกรณ์ดังกล่าวได้ 2 มิติ คือ มิติในทิศทางการสื่อสารและมิติในลักษณะการสื่อสาร ดังแบบจำลอง 

การสื่อสารต่อไปนี้

ทิศทางการสื่อสาร

การส ื่อ ส ารท างเค ีย ว ก ารส ื่อ สารสองท าง

ท างก าร 1.1 1.2
A

ลักษณะการสอสาร

ไม่เป็นทางการ ไม่มี 1.3

แบบจำลองที่ 3 แสดงการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็นผู้บริหาร

จากแบบจำลองการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามที่สตรีมุสลิมเป็น 

ผู้บริหาร มีรายละเอียดของรูปแบบการสื่อสารดังนี้

1.1 การสื่อสารทางเดียวที่มีลักษณะเป็นทางการ เป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์

การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ และสถานการณ์การแกิไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วไป

ของสหกรณ์ ดังนี้

- การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์

- การทวงหนี้สินด้วยเอกสาร

1.2 การสื่อลารสองทางที่มีลักษณะเป็นทางการ เป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์
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การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ การแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ และ 

การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยผ่านรูปแบบของการประชุมประจำเดือนของ 

คณะกรรมการบริหาร

1.3 การสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นไนสถานการณ์ 

การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ การแกิไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ และการ 

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้

- การสื่อสารระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์!นส้งกัด จำแนกออกเป็น

ก) การซื้อขายสินค้าระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์ไนลังกัด 

ข) กรรมการกลุ่มทวงหนี้สินกับสมาชิกสหกรณ์ด้วยวาจา 

ค) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์

- การสื่อสารระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกไนลังคมมุสลิมในกรณีกระบวนการดัดเลือก 

และกลั่นกรองบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

- การสื่อสารเพื่อการปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการบริหารกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริม 

และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- การสื่อลารเพื่อการปรึกษาหารือระหว่างประธานสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน (สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามแห่งหนึ่งไนจังหวัดปัตตานี -ผู้วิจัย)

ไนการอธิบายรูปแบบการส่ือสารดังกล่าว ผู้วิจัยขอน้าเสนอโครงสร้างการส่ือสารใน 

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม เพื่อประกอบคำอธิบาย ดังนี้



เจ้าหน้าทระดับบริหาร 

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบysฟฟาน

เจ้าหน้าที่ลำนักส่งเสริมและ 

การดีกษาต่อเนื่อง 

มหาวิททยาลัยสงขลานครินทร์ 

(อ้อ'หมัดสมใ1]รณ์)

◄.....►

สมาซิกทั่วไปในลังคมมุสลิม ◄..... ►

คณะกรรมการบริหาร

ประธานสหกรณ์/กรรมการกลุ่ม 1 

(อายเสาะ)

>
- >

>
-►

->

-►

->

กรรมการกลุ่ม 2 

(รอสาน้ะ)

กรรมการกลุ่ม 3 

(ยู1ไมร์เด๊'าะห์)

กรรมการกลุ่ม 4 

(นิเด๊าะ)

กรรมการกลุ่ม 5 

(มัสชง)

3

1

กรรมการกลุ่ม 6 

(เจ๊ะชง)

►►

สมาซิกสหกรณ์

กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

กลุ่ม 6

1.1 การที่อสารทางเดียวที่มี 

ลักษณะเป็นทางการ

1.2 การที่อลารสองทางที่มี 

ลักษณะเป็นทางการ

..............>
1.3 การที่อสารลองทางที่มี

ลักษณะไม่เป็นทางการ

แผนภาพท่ี 2 แสดงโครงสร้างการที่อุสา?เพื่อการบูรหารจัดการสหกรณ์ออนทรัพย์อิสลามบ้านสฺไหงปาแน อำ๓ อเมือง จังหวัดปัตตานี
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1.1 การสือลารทางเดียว (one-way communication^!มีลักษณะเป็นทางการ (formal 

communication)

การสื่อสารทางเดียวที่มีลักษณะเป็นทางการ เป็นการสื่อสารที่คณะกรรมการบริหารแจ้งข่าว 

สารเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสมาชิกสหกรณ์ โดยสมาชิกสหกรณ์ไม่ได้มีการสื่อสารกลับไปยังคณะ 

กรรมการบริหาร การสื่อลารทางเดียวที่มีลักษณะเป็นทางการเกิดขึ้นในสถานการณ์การดำเนินงาน 

ทั่วไปของสหกรณ์ และสถานการณ์การแกิไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ ในกรณีดัง 

ต่อไปนี้

- การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์

- การทวงหนี้สินด้วยเอกลาร

- การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์

จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่มีลักษณะเป็นทางการ ซ่ึงเกิดข้ึนใน 

สถานการณ์ของการดำเนินงานทั่วไปในสหกรณ์ ปรากฎในกรณีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสม 

และเงินปันผลของสหกรณ์ เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์Iนแต่ละรอบปี คณะกรรมการ 

บริหารมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีและมีการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกสหกรณ์ทุกคน การ 

สรุปผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้น คณะกรรมการบริหารจะจัดพิมพ๎ใบแจ้งข้อ 

มูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผล พิมพ์ในลักษณะแบบฟอร์ม ขนาดกระดาษประมาณ 4x5 

น้ิว โดยเว้นซ่องว่างไว้เติมชื่อและนามสกุล ยอดเงินสะสม และกำไร(เงินปันผล -ผู้วิจัย) ของสมาชิก 

สหกรณ์แต่ละบุคคล เพื่อกรรมการกลุ่มเป็นผู้กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์ แล้วแจกจ่ายแก่สมาชิก 

สหกรณ์ในสังกัดของตนต่อไป นอกจากนี้ใบแจ้งข้อมูลดังกล่าวยังได้ระบุข้อความว่า ให้สมาชิกทุกคน 

อนุญาตกรรมการกลุ่มจัดสรรการจ่ายซะ กาดให้กับผู้ที่มีสิทธได้รับช ะกาด และยังมีข้อความระบุอีก

ว่า ถ้าสมาชิกมีปัญหาเกี่ยวกับเงินสะสมสามารถปรึกษาได้กับกรรมการกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาข้อความในใบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผล

พบว่า มีการเปีดโอกาสให้สมาชิกสอบถามกรรมการกลุ่มไดํในกรณีที่สงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเงิน 

สะสม แต่จากผลการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กรรมการกลุ่มและสมาชิกสหกรณ์ พบว่า ภายหลัง 

จากสมาชิกสหกรณ์ได้รับข้อมูลและเงินปันผลแล้ว ไม่มีสมาชิกคนใดเคยสอบถามกลับไปยัง

กรรมการกลุ่ม ด้วยเหตุผลที่สมาชิกสหกรณ์ไว้วางใจในกรรมการกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยมีข้อ 

สังเกตว่าน่าจะมีเหตุผลอื่นที่ส่งผลทำให้สมาชิกสหกรณ์ไม่สอบถามกลับไปยังกรรมการกลุ่ม เซ่น

สมาชิกสหกรณ์ไม่สนใจสอบถามเนื่องจากเงินสะสมและเงินปันผลมีจำนวนเล็กน้อย (สมาชิกสหกรณ์ 

ส่วนใหญ่จะสะสมทรัพย์เดือนละ 30 บาท -ผู้วิจัย) หรือสมาชิกสหกรณ์อาจจะไม่มีเวลาสอบถาม ดัง 

น้ัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาว่าการส่ือสารในกรณีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผลซึ่ง
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“ข้อมูลที่ให้!ปเป็นแผ่นกระดาษ เรารายงานว่า เราปันผลให้เท่าไหร่ มียอดเงินสะสมเท่าไหร่ 

ซึ่งเราพิมพ์ให้ เขา(สมาชิกสหกรณ์ - ผ ู้วิจัย) จะรับทราบข้อมูลตรงนี้ พอเขาได้รับข้อมูลและเงินปัน 

ผลแล้ว ก็ไม่มีใครสอบถามกลับมา”

(ยูไมร์เดาะห้ เจ๊ะนิ กรรมการกลุ่ม 3, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2541)

กรรมการกล ุ่มเป ็นผ ู้แจ ้งให ้ก ับสมาช ิกสหกรณ Iนส ังก ัดน ั้น  เป ็นการส ื่อสารทางเด ียวท ี่ม ีส ักษณ ะเป ็น

ทางการ เน ื่องจากว ่าเป ็นการส ื่อลารท ี่ม ีระเบ ียบแบบแผนและเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษร ด ังข ้อม ูลการให ้

ส ัมภาษณ ์ต ่อไปน ี้

"เมื่อคณะกรรมการบริหารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีแล้ว เขา(กรรมการกลุ่ม -ผู้วิจัย)จะ 

บอกข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินสะสมและเงินปันผลขอฺงเรา เขาจะให้แผ่นกระดาษพร้อมกับเงินปันผล

พอได้รับก็ดีใจและไม่เคยสงสัยยอดเงินที่ได้รับมา เพราะไวิใจกะเจ๊าะ มาก (กะเจ๊าะ คือ คุณอายเสาะ 

ประธานและกรรมการกลุ่ม 1 - ผ ู้วิจัย) "

(เลวานี สาเรฟ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธนวาคม 2541)

- การทวงหนี้สินด้วยเอกสาร

จากการวิจัย พบว่า การทวงหนี้สินด้วยเอกสารเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกที่ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ 

ค้างจ่ายค่างวดสินค้าติดต่อกันไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน (การขายสินค้าให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วยระบบเงิน 

ผ่อนเป็นกิจกรรมหลักของสหกรณ์ โดยสมาชิกสหกรณ์ต้องจ่ายค่าสินค้าเป็นงวดๆละ 1 เดือน - ผ ู้ 

วิจัย) กรรมการกลุ่มจะเป็นผู้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสหกรณ์คนใดค้างจ่ายค่างวดติดต่อกันไม่ตํ่ากว่า 3 

เดือน จากนั้นกรรมการกลุ่มจะแจ้งต่อประธานสหกรณ์ เพื่อออกหนังสือทวงหนี้ในนามของประธาน 

สหกรณ์แจ้งไปยังสมาชิกสหกรณ์ที่ค้างจ่ายหนี้ โดยกรรมการกลุ่มจะมารับหนังสือทวงหนี้จาก

ประธานสหกรณ์เพื่อนำไปให้แก่สมาชิกสหกรณ์คนดังกล่าวต่อไป จะเห็นได้ว่าการสื่อสารกรณีนี้เป็น 

การสื่อสารในสถานการณ์ของการแก่ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ ซ่ึงผู้วิจัย

พิจารณาว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารทางเดียวที่มีลักษณะเป็นทางการ เนื่องจากเป็นการสื่อสารที่มี

ระเบียบแบบแผนและเป็นลายลักษณ์อักษร ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

’ คำว่า "กะ'' เป็นภาษามลายูท้องถิ่น แปลว่า พ่ีสาว ซึ่งคนในสังคมมุสลิม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) ใช้เรียกสตรีมุสลิมพ่ีมีอา')โสกว่า โดยเวลาเรียกน้ัน จะนิยมเรียกคำว่า "กะ" แล้ว 

ตามมาด้วยซื่อเล่นของบุคคลพี่ถูกเรียก เช่น กะเจ๊าะ กะเด๊าะห์ เป็นต้น

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน นอกจากให้บริการออมทรัพย์แล้ว ยังมีบรีการด้านการขายสิน 

ค้าแก่สมาชิกสหกรณ์ด้วย
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"ถ้าสมาชิกค้างจ่ายค่างวดสินค้าไม่ตํ่ากว่า 3 เดือน ประธานก็จะออกหนังสือ ก่อนที่จะ 

ออกหนังสือทวงนั้น กรรมการกลุ่มแต่ละกลุ่มจะตรวจสอบและบอกก้บประธานว่ามีใครค้างจ่ายไม่ตํ่า 

กว่า 3 เดือนบ้าง เมื่อประธานเซ็นหนังสือทวงหนี้แล้ว กรรมการกลุ่มจะมาร้บหนังสือจากประธาน 

แล้วเอาไปให้สมาชิกที่ค้างจ่ายหน้ีต่อไป"

(ยูไมร์เดาะห้ เจ๊ะนิ กรรมการกลุ่ม 3, ส้มภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2541)

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยไม่ได้รับการเป็ดเผยรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีปัญหาค้างจ่ายหนี้สิน ด้ง 

นั้นจึงไม่มีข้อมูลการให้ส้มภาษณ์จากสมาชิกสหกรณ์ในประเด็นการทวงหนี้สินด้วยเอกสาร

1.2 การสื่อสารแบบสองทาง (two- way communication) ที่มีลักษณะเปีนทางการ (formal 

communication)

จากการวิจัย พบว่า การสื่อสารสองทางที่มีลักษณะเป็นทางการ เป็นการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นใน 

สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ การหาแนวทางแกโขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงาน 

ของสหกรณ์ และการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยผ่านรูปแบบ 

การประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการประชุมจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่ 2 

ของทุกเดือน ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน (ซึ่งเป็นบ้านคุณอายเสาะ จับ 

ดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1 หน้าบ้านเป็ดร้านขายเสื้อผ้า ช่ือว่า "จัล-จัยตาม" -ผู้' 

วิจัย) โดยประเด็นหลักของการประชุม ประกอบด้วย การสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนของ 

ทุกๆ กลุ่ม การปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของส 

หกรณ์ เซ่น ปัญหาหนี้สินค้างจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ การหมุนเวียนเงินในการทำธุรกิจของแต่ละ 

กลุ่ม รวมทั่งระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า 

ต่อไป ทั่งน้ีการประชุมในเดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

ของสหกรณ์ด้วย จากการสังเกตผู้วิจัย พบว่า ในการประชุมนั้นคณะกรรมการบริหารจะพูดคุยใน 

ลักษณะที่ปรึกษาหารือกันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การพูดคุยไม่มีลักษณะของการ 

ช้ีน้า ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามมีข้อน่าสังเกตประการหนึ่ง คือ ในการประชุม 

แต่ละคร้ังไม่มีการบันทึกรายงานการประชุมแต่อย่างใด ด้งน้ันผู้วิจัยจึงพิจารณาว่า รูปแบบการสื่อ 

สารในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารเป็นรูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะ 

เป็น symétrie และการสื่อสารด้งกล่าวยังมีลักษณะเป็นทางการเนื่องจากการประชุมด้งกล่าวเป็น 

นโยบายของสหกรณ์ ด้งตัวอย่างการให้ส้มภาษณ์ต่อไปนี้

"ในทุกวันเสาร์ท่ี 2 ของเดือน คณะกรรมการทุกคนจะต้องเข้ามาประชุมที่บ้านกะเจ๊าะ (คุณ 

อายเสาะ -ผู้วิจัย) เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน จากนั้นก็จะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นกันในปัญหาต่างๆ เซ่น ปัญหาสมาชิกจ่ายหน้ีข้า การหมุนเวียนเงินของแต่กลุ่ม และ
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ระดมความคิดเห็นในการทำธุรกิจซ้ือขายว่าควรจะขยายอย่างไรบ้าง แล้วก็มีการคุยกันถึงการปรับ 

ปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ1ห้ก้าวหน้าต่อไป สำหรับการประชุมในเดือนธันวาคมของ 

แต่ละปีจะมีการสรุปผลการดำเนินงานของสหกรณ!นรอบปีด้วย"

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)

1.3 การสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ที่มีล้กษณะไม่เป็นทางการ 

(informal communication)

การสื่อสารแบบสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่าง 

กรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์!นสังกัด การสื่อสารระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกในสังคม การ 

สื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริหารกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและการสื่อสารต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ และการสื่อสารระหว่างประธานสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสหกรณ์ออม

ทรัพย์อิบนูอัฟฟาน ซึ่งเป็นการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการในสถานการณ์การดำเนินงานท่ัวไป

ของสหกรณ์ การหาแนวทางแก้!ขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ และการหาแนวทาง 

ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ในกรณีดังนี้

- การสื่อสารระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์!นสังกัด 

การสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์!น 

สังกัดเกิดข้ึนในหลายกรณีดังนี้

ก) การซื้อขายสินค้าระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์!นสังกัด 

จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ เกิดข้ึนใน 

สถานการณ์การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์กรณีการซื้อขายสินค้า ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน สหกรณ์แห่งน้ีไม่มีการเปีดร้านขายสินค้า เมื่อสมาชิก 

ต้องการซื้อสินค้าลามารถสั่งซื้อกับกรรมการกลุ่มที่ตนสังกัดได้ตามความสะดวก หลังจากสั่งซื้อสิน 

ค้าเรียบร้อยแล้ว กรรมการกลุ่มจะไปซื้อสินค้าตามที่สมาชิกสหกรณ์ต้องการ แล้วนำสินค้ามาให้แก่ 

สมาชิกสหกรณ์ต่อไป บางครั้งสมาชิกสหกรณ์!ปพร้อมกับกรรมการกลุ่มเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่ดัวเอง 

ต้องการ สินค้าที่สมาชิกสหกรณ์นิยมสั่งซื้อเป็นสินค้าจำพวก ทองรูปพรรณ เคร่ืองใชิไฟฟ้า เคร่ือง 

เรือน เคร่ืองใชิในครัวเรือน เส้ือผ้า เป็นต้น ในกระบวนการซื้อขายสินค้าน้ัน สมาชิกสหกรณ์จะบอก 

กับกรรมการกลุ่มว่า ตนต้องการสินค้าประเภทใด พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า เพื่อกรรมการ 

กลุ่มจะไต้ซื้อสินค้ามาให้ดังท่ีตนต้องการ โดยกรรมการกลุ่มมีการซักถามรายละเอียดของสินค้าเพิ่ม 

เติม เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับสมาชิกสหกรณ์ และในบางครั้งสมาชิกสหกรณ์เดินทางไป 

เลือกซื้อสินค้าพร้อมกับกรรมการกลุ่ม จากลักษณะของการสื่อสารดังกล่าวผู้วิจัยจึงพิจารณาว่า รูป 

แบบการสื่อสารในการซื้อขายสินค้าระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกสหกรณ์!นสังกัดเป็นรูปแบบ
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การสื่อสารสองทางที่มีลักษณะเป็น symétrie ที่ไม่เป็นทางการ เนื่องจากว่าเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่ง 

สารและผู้รับสารต่างมีอำนาจในการถ่ายทอด และเป็นการส่ือสารท่ีไม่มีการช้ีนำ ผู้ส่ือสาร1ท้ังสองฝ่าย 

สามารถสื่อสารได้เต็มที่ และการสื่อสารดังกล่าวยังเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เพรทะผู้ส่ือสาร 

สามารถส่ือสารได้ในทุกโอกาส ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

''สหกรณ์ไม่เปีดร้านเพ่ือขายของ เวลาเขา(สมาชิกสหกรณ์ -ผู้วิจัย) ต้องการซ้ือสินค้า เขาก็ 

มาบอกเองว่าต้องการอะไร พร้อมทั้งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า เพ่ือเรา(กรรมการ 

กลุ่ม -ผู้วิจัย) จะได้ซ้ือให้ถูกใจเขา ถ้าเขาบอกลักษณะสินค้ามาแล้ว แต่เรายังนึกภาพไม่ออก เราก็ 

ถามเขาเพิ่มเติม เขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่เขาสะดวก แล้วเราจะ เป็นคนไปซื้อสินค้ามาให้ บาง 

ครั้งสมาชิกก็ไปเลือกสินค้าพร้อมกับเรา ของท่ีเขาชอบส่ังซ้ือมี ทอง ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ เคร่ืองใซไฟฟ้า 

เคร่ืองใชิในครัวเรือน เส้ือผ้า"

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธนวาคม 2541)

"เวลาต้องการซ้ือของอะไร เราก็ไปบอกกับกะเจ๊าะ(อายเสาะ -ผู้วิจัย) เวลาไหนก็ได้ ก็ 

สะดวกดี ของที่ชอบซื้อก็มีพวกสร้อยทอง ซื้อมาหลายเส้นแล้ว "

(ฮูลวานึ สาเรฟ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2541)

ข) กรรมการกลุ่มทวงหนี้สินกับสมาชิกสหกรณ์ด้วยวาจา 

จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ ซ่ึงเกิดข้ึนใน 

สถานการณ์การแก็ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์กรณีที่กรรมการกลุ่มทวงหนี้ 

สินกับสมาชิกสหกรณ์ด้วยวาจา โดยเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกที่ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ค้างจ่ายเงินค่างวดสิน 

ค้าติดต่อกัน 2 เดือน การทวงด้วยวาจาเกิดขึ้น 3 ลักษณะ คือ

สักษณะที่หนึ่ง กรรมการกลุ่มไปพบกับสมาชิกสหกรณ์เพื่อทวงหนี้สิน

ลักษณะที่สอง กรรมการกลุ่มพบสมาชิกโดยบังเอิญแล้วทวงหนี้สิน

สักษณะที่สาม กรรมการกลุ่มทวงหนี้สินในเวลาที่สมาชิกนำเงินสะสมรายเดือนมาฝาก

ทั้งน้ีในการทวงหน้ีสินน้ัน กรรมการกลุ่มจะเลือกทวงหนี้เมื่ออยู่กันสองต่อสองกับสมาชิก 

สหกรณ์ (การทวงหนี้สินดังกล่าวไม่ใชิวิธีการทวงต่อหน้าคนหมู่มาก -ผู้วิจัย) และพูดจาทวงหนี้อย่าง 

สุภาพ เป็นการทวงหนี้ในลักษณะเดือนสมาชิกสหกรณ์ที่ค้างจ่ายให็รีบมาจ่ายหนี้สิน มีสมาชิก 

สหกรณ์บางคนรับปากว่าจะมาจ่ายทันที ในขณะที่บางคนขอผัดหน้ีสินไปก่อน เมื่อมีเงินแล้วจึงจะมา 

จ่าย จากลักษณะของการสื่อสารดังกล่าวผู้วิจัยพิจารณาว่า รูปแบบการสื่อสารในกรณีการทวงหน้ีสิน 

ด้วยวาจา เป็นรูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะเป็น asymétrie เน่ืองจากว่าผู้ส่งสารมีอำนาจ 

ในการส่ือสารและส่ือสารในลักษณะของการส่ังหรือเดือนผู้รับสาร โดยการสื่อสารนี้ยังมีลักษณะที่ไม่



เป็นทางการอีกด้วย เพราะสามารถทำการสื่อสารได้ทุกโอกาสตามความสะดวก ดังตัวอย่างการให้ 

ส้มภาษณ์ต่อไปนี้
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''ถ้าสมาชิกค้างค่างวดสินค้าติดต่อกันสองเตือน กรรมการกลุ่มจะทวงหนี้กับสมาชิกสหกรณ์ 

การทวงหนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสม เช่น อาจจะไปพบกับสมาชิกเพื่อทวง บางครั้งเอ่ย 

ทวงเมื่อบังเอิญเจอกับสมาชิกกลางทาง หรืออาจจะทวงเมื่อสมาชิกมาฝากเงินสะสมรายเดือนกับ

กรรมการกลุ่ม ถ้าเขาอยู่ต่อหน้าคนมากๆ เราไม่ทวง เวลาทวงจะพูดกับเขาอย่างสุภาพเป็นลักษณะ 

เดือนว่า เกินกำหนดเวลาแล้วนะ รีบมาจ่ายได้แล้ว บางคนก็มาจ่ายเลย บางคนบอกว่ายังไม่มีเงิน 

และผัดผ่อนไปว่าถ้ามีเงินจะมาจ่าย"

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, ส้มภาษณ์กันท่ี 19 ธันวาคม 2541)

อย่างไรก็ตาม ผูวิจัยไม่ได้รับการเปีดเผยรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่มีบัญหาค้างจ่ายหนี้สิน ดัง 

นั้นจึงไม่มีข้อมูลการไห้ส้มภาษณ์จากสมาชิกสหกรณ์โนประเด็นการทวงหนี้สินด้วยวาจา

ค) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์

จากการวิจัย พบว่า สมัยเริ่มก่อตั้งสหกรณ์เคยมีการประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารกับ 

สมาชิกสหกรณ์ 1 คร้ัง แต่สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจเข้าร่วมและแสดงความคิดเห็น 

ในท่ีประชุม จากการส้มภาษณ์คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสหกรณ์นั้น พบว่า การท่ีสมาชิกไม่ 

ให้ความสนใจนั้นเป็นเพราะไม่ให้ความสำคัญและคิดว่าการมาประชุมทำให้เสียเวลา หลังจากน้ันมา 

คณะกรรมการบริหารจึงไม่มีการจัดประชุมอีกต่อไป แต่คณะกรรมการบริหารปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะ 

พบปะกับสมาชิกสหกรณ์ด้วยการอำนวยความสะดวกให้สมาชิกสหกรณ์สามารถเข้าพบกับกรรมการ 

กลุ่มได้ทุกโอกาส โดยกรรมการกลุ่มพร้อมจะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเสมอ อย่างไรก็ตามท่ี 

ผ่านมาสมาชิกสหกรณ์แสดงความคิดเห็นน้อยมากเทียบเมื่อเทียบกับสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด จาก 

การส้มภาษณ์คณะกรรมการบริหาร พบว่า สาเหตุที่สมาชิกสหกรณ์แสดคงความคิดเห็นน้อย เน่ือง 

จากสมาชิกสหกรณ์มีภารกิจกับการทำงานส่วนตัวจึงไม่ไดใส่ใจในเรื่องสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 

ไวใจในการบริหารของคณะกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกันจากการส้มภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ พบ 

ว่า การที่ไม่แสดงความคิดเห็นเพราะไว้วางใจว่าคณะกรรมการบริหารทำงานดีแล้ว ทั้งน้ีผัที่แสดง 

ความคิดเห็นนั้น บางคนแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการกลุ่มเกี่ยวกับการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าของ 

สหกรณ์ เช่น ระบบการซื้อขายเงินผ่อนเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือไม่ การขยายธุรกิจการซ้ือขาย ผู้ 

วิจัยจึงพิจารณาว่า รูปแบบการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวของสมาชิกสหกรณ์ เป็นรูป 

แบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะเป็น symétrie เน่ืองจากเป็นการส่ือสารท่ีไม่มีการข้ึนำ ผู้ส่ือสาร 

ลามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ และการสื่อสารดังกล่าวยังมีลักษณะไม่เป็นทางการ เน่ืองจากว่า



เป็นการสื่อสารที่ลามารถทำการสื่อสารได้ในทุกโอกาส โดยการสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสารที่

เกิดขึ้นในสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของ 

สหกรณ์ ดังตัวอย่างข้อมูลการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

''สมัยก่อตั้งสหกรณ์Iหม่ๆ เคยจัดประชุมสมาชิกมาแล้วครั้งหน่ึง แต่เขาไม่ค่อยสนใจกัน

ตอนหลังเลยเลิกจัดประชุมสมาชิก และหันมาใช้วิธีการเป็ดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นได้ในทุก 

โอกาส โดยกรรมการกลุ่มพร้อมจะรับฟังความเห็นนั้น แต่มีสมาชิกแสดงความคิดเห็นน้อยมาก ท่ี 

ผ่านมาสมาชิกบางคนเคยเสนอความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกิจ (การซื้อขายสินค้าระบบเงินผ่อน

ของสหกรณ์ -ผู้วิจัย) ว่าเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยหรือไม่ คือกลัวว่าบางอย่างจะขัดกับหลักการอิสลาม 

เราก็รับฟัง"

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, สัมภาษณ์จันที่ 19 ขันวาคม 2541)

"เคยคุยกับกะเด้าะหั (ยูไมร์เด๊าะห์ กรรมการกลุ่ม 3 -ผู้วิจัย) เก่ียวกับการที่จะทำให้กิจกรรม 

ของสหกรณ์กว้างขวางขึ้น เช่น การค้าขาย จะทำอย่างไรให้สมาชิกสั่งซื้อของจากสหกรณ์มากขึ้น" 

(ตวงรัตน์ แขวง สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 3, สัมภาษณ์จันที่ 31 มกราคม 2542)

''สมาชิกบางคนที่แสดงความคิดเห็นมา เราก็รับฟัง แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครแสดงความคิด 

เห็น เพราะสมาชิกจะยุ่งกับการทำงานส่วนตัวมากกว่าให้ความสนใจในเร่ืองสหกรณ์ เขาจะพูดคุย 

กับเราก็ต่อเมื่อต้องการซื้อของจากสหกรณ์เท่านั้น"

(ยูไมร้เด๊าะห์ เจ๊ะนิ กรรมการกลุ่ม 3, สัมภาษณ์จันที่ 20 ธันวาคม 2542)

"ไม่เคยแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของสหกรณ์เลย เพราะไว้ใจว่าคณะกรรมการ

บริหารทำงานดีแล้ว''

(รอ'ซีดะหั แวนิ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 1 สัมภาษณ์จันที่ 20 ธันวาคม 2541)

การสื่อลารระหว่างกรรมการกลุ่มกับสมาชิกในสังคมมูสลิมในกรณีกระบวนการคัดเลือก 

และกสั่นกรองบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการระหว่างกรรมการ 

กลุ่มกับสมาชิกในสังคมมุสลิมนั้น เป็นการส่ือลารในสถานการณ์การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ท่ี 

เกิดขึ้นในกรณีกระบวนการคัดเลือกและกสั่นกรองบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ (การ 

คัดเลือกและสั่นกรองบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกเป็นนโยบายของสหกรณ์ -ผู้วิจัย)

กรรมการกลุ่มจะเป็นผู้คัดเลือกและกสั่นกรองบุคคลตังกล่าว โดยใช้วิธีการสอบถามจากบุคคลใกลชิด 

(ซึ่งเป็นสมาชิกในสังคมมุสลิม -ผู้วิจัย) ของผู้แสดงความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ใน
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ประเด็นที่เกี่ยวก้บความซื่อสัตย์ ความจ'รงใจ และประวัติการเงิน โดยเฉพาะประวิตด้านการจ่าย 

หนี้สินว่าเป็นบุคคลที่จ่ายหนี้ยากหรือไม่ โดยการสอบถามนั้นกรรมการกลุ่มจะหาคนรับประก้น

บุคคลดังกล่าวด้วยวาจาว่า บุคคลนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องที่กรรมการกลุ่มสอบถาม นอกจากนี้กรรมการ 

กลุ่มพิจารณาสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกประกอบการดัดเลือกเป็น 

สมาชิกด้วย จากลักษณะการสื่อสารดังกล่าว ผู้วิจัยพิจารณาว่ารูปแบบการสื่อสารในกระบวนการดัด 

เลือกและกลั่นกรองบุคคลที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นรูปแบบการสื่อลารสองทางที่มี 

ลักษณะเป็น symétrie เพราะเป็นการสื่อสารที่ผู้สื่อสารทั้งสองสองฝ่ายมีอำนาจในการถ่ายทอดข่าว 

สาร และแม้ว่ากรรมการกลุ่มจะเป็นผู้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกก็ตาม ข้อมูลที่ 

ได้รับมายังต้องผ่านการพิจารณา การส่ือลารในกรณีน้ีจึงไม่มีลักษณะช้ีนำแต่อย่างใด นอกจากนี้การ 

สื่อสารนี้ยังมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการอีกด้วย เนื่องจากลามารถทำการสื่อลารได้ในทุกโอกาส ดังข้อ 

มูลการให้สัมภาษณ์นี้

“ เรา (กรรมการกลุ่ม -ผู้วิจัย) จะดัดเลือกผู้ที่'จะเข้ามาเป็นสมาชิก โดยสอบถามจากบุคคลที่ 

ใกล้ชิดเขา กึงเรื่องความซื่อสัตย์ ความจริงใจ พร้อมทั้งมีการเช็คประว้ติการเงินว่าเสียหรือไม่ โดย 

เฉพาะเวลามีหนี้สิน เขาจ่ายหน้ียากหรือไม่ เพื่อที่การซื้อขายสินค้าของสหกรณ์จะได้ไม่มีปัญหาหนี้ 

สูญในภายหลัง (กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ซื้อของระบบเงินผ่อนจากสหกรณ์ -ผู้วิจัย) ที่เป็นญาติไม่ดีก็ 

มี แต่เราไม่เอาตั้งแต่ด้น "

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)

- การสื่อสารเพื่อการปรึกษาหารือระหว่างคณะกรรมการบริหารกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริม 

และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการระหว่างคณะ 

กรรมการบริหารกับเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เกิดขึ้นในสถานการณ์การสื่อสารเพื่อหาแนวทางแก็ไขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ 

และหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้เมื่อการบริหารจัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามประสบปัญหา โดยคณะกรรมการบริหารจะโทรศัพท์เชิญคุณอัฮหมัด

สมบูรณ์ บัวหลวง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อปรึกษา 

หารือในหัวข้อปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสหกรณ์ (คุณอัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง เป็นผู้ร้บผิดชอบดูแลโครง 

การสนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามในชุมชน สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปา 

แน เป็นหนึ่งในสหกรณ์ที่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องให้การสนับสนุน และคุณอัฮหมัด

สมบูรณ์ยังรู้จักคณะกรรมการบริหารเป็นการส่วนตัวด้วย -ผู้วิจัย)
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สำหรับประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการบริหารปรึกษาหารือกับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผย 

แพร่ มีหลายประเด็นด้วยกัน เช่น ปัญหาการค้างจ่ายหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ การขยายกิจการ 

การค้าของสหกรณ์ และแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ไห้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากลักษณะการสื่อ 

สารดังกล่าวผู้วิลัยพิจารณา'ว่า การสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสารสองทางที่เป็น asymétrie เน่ืองจาก 

เป็นการสื่อสารที่มีการซ้ีแนะ นอกจากนี้ยังเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะไม่เป็นทางการ เพราะเป็นการ 

สื่อสารที่เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัว ดังข้อมูลการให้ส้มภาษณ์ต่อไปนี้

"เวลามีปัญหาในการดำเนินงานสหกรณ์ บางคร้ังเรา (คณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) ก็ 

โทรศัพท์เชิญอาจารย์มะ (คุณอัฮหมัดสมบูรณ์ -ผู้วิจัย) ซึ่งอาจารย์ก็มาพบพวกเราในหมู่บ้านและพูด 

คุยกัน ปัญหาที่ปรึกษาจะเป็นเรื่องการค้างจ่ายหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ การขยายธุรกิจการค้าของ 

สหกรณ์ และแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้สหกรณ์สามารถพัฒนาขึ้น"

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)

"คณะกรรมการบริหารเคยปรึกษาหารือกับอาจารย์มะเรื่องการทวงหนี้ที่สมาชิกค้างจ่าย 

อาจารย์มะแนะนำให้ทำหนังสือทวงหนี้เป็นทางการและให้ประธานเป็นคนลงซื่อ ซึ่งคณะกรรมการ

บริหารก็รับแนวทางนี้มาดำเนินการแล้ว ก็ได้ผล"

(ยูไมร์เด๊าะท์ เจ๊ะนิ กรรมการกลุ่ม 3, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2541)

- การสื่อลารเพื่อการปรึกษาหารือระหว่างประธานสหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน

จากการวิจัย พบว่า รูปแบบการสื่อสารสองทางที่มีลักษณะไม่เป็นทางการระหว่างประธาน 

สหกรณ์กับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน เกิดข้ึนในสถานการณ์การส่ือ 

สารเพื่อหาแนวทางแก้!ขปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ เน่ืองจาก คุณอายเสาะ อับดุล 

เลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1 รู้จักกับเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบ 

นูอัฟฟาน (เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามแห่งหนึ่งในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีผู้ชายเป็นผู้บริหาร -ผู้วิจัย) 

เป็นการส่วนตัว จึงได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องการแก้ปัญหากรณีสมาชิกสหกรณ์ค้างจ่ายเงินหนี้สิน 

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟานแนะนำวิธีการแก้ปัญหา โดยการให้

สมาชิกสหกรณ์ที่ซื้อสินค้าระบบเงินผ่อนจากสหกรณ์นำหลักประกันมาคํ้าประกันหนี้ที่เกิดจากการ 

ผ่อนจ่ายค่างวดสินค้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริหารยังไม่ได้นำแนวทางท่ีไดัรับการแนะนำมา 

ใช้ในการแก้ไขปัญหา แต่แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังเป็นแนวคิดท่ีจะนำมาประยุกตใช้ต่อไป 

จากลักษณะการสื่อสารดังกล่าวเป็นการสื่อสารสองทางที่เป็น asymétrie เนื่องจากว่าเป็นการสื่อสาร 

ท่ีมีการ'ช้ีแนะ และยังเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ เพราะเกิดจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
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"เคยไปถามอิบนูอัฟฟาน (สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน - ผ ู้วิจัย) ว่าจะแก้'ปัญหาใน 

กรณีท่ีสมาชิกสหกรณ์คางจ่ายหนี้อย่างไร เขาแนะนำว่าให้เอาของมาประก้น โดยการประก้นนั้น ถ้า 

วงเงิน 50,000 บาท ให้เอาที่ดินประกัน แต่ถ้าต่ําก'ว่า 50,000 บาท ให้มีคนมาคํ้าประกัน ของเรา 

(สหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามบ้านสุไหงปาแน -ผู้วิจัย)ยังไม่ใช้ระบบน้ี แต่เราก็จะนำแนวทางนี้มาแก้ไข 

โดยของเราจำนวนเงิน (วงเงินที่สมาชิกสหกรณ์ซื้อสินค้าจากสหกรณ์ -ผู้วิจัย) ไม่มากเท่าไหร่ อาจ 

จะเอาสิ่งของมาประกัน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น จักรเย็บผ้า ทอง หรือกรณีสมาชิกซื้อตู้เย็น ก็เอาตู้เย็น 

นั้นมาประกัน แต่เรายังไม่ได้ท่า เพียงแต่เป็นแนวคิดเพื่อแก้ปัญหากรณีที่สมาชิกสหกรณ์ยืดเวลาใช้ 

หนี้มากเกินไป"

(อายเสาะ อับดุลเลาะ ประธานสหกรณ์และกรรมการกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธนวาคม 2541)

2. การยอมรับบทบาทของสตรีม ุสลิมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อ ิส

ลามของสมาชิกในสังคมมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ

ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์และสมาชิกทั่วไปในสังคมมุสลิมยอมรับบทบาทของ 

สตรีมุสลิม (ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิส 

ลาม โดยจากการสัมภาษณ์และสังเกตกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ผู้วิจัยลามารถประมวลและจำแนก 

ระดับการยอมรับของสมาชิกสหกรณ์และสมาชิกทั่วไปในสังคมมุสลิม ที่มีต่อบทบาทของสดริมุสลิม 

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม ดังนี้

2.1 การยอมรับโดยดุษฎี

2.2 การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข

2.3 การไม่แสดงความเห็นแต่ไม่คัดค้าน

2.1 การยอมรับโดยตษกี

จากการวิจัย พบว่า การยอมรับโดยดุษฎี หมายถึง การยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการ 

บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ลักษณะของบุคคลที่ 

ยอมรับโดยดุษฎีได้จากคำพูดและสีหน้าท่าทางที่บ่งบอกถึงการยอมรับอย่างเต็มที่ของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ทั่งน้ีจากการศึกษา ผู้วิจัยขอจำแนกเหตุผลในการยอมรับโดยดุษฎีของผู้'ยอมรับออกเป็น 3 ประการ 

ดังนี้

ประการแรกเป็นเหตุผลที่เกิดจากความเก่งของคณะกรรมการบริหาร ที่สามารถบริหาร 

สหกรณ์มาเป็นตงแต่เริ่มก่อตั้ง และท่าให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จได้ ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ 

ต่อไปนี้
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“ยอมรับมาก แต่เราจะไปกล่าวว่าผู้ชายไม่เก่งหรือว่าผู้หญิงเก่งกว่าไม่ได้ เนื่องจากกุรอาน 

ได้ระบุว่าผู้ชายเก่งกว่า แต่ที่เราสังเกตนั้น ผู้ชายที่เก่งก็ใช่ว่าทุกคนจะเก่งหมด และผู้หญิงท่ีเก่งก็ใช่ 

จะเก่งทุกคน อยู่ที่แต่ละบุคคล แต่ท่ีเราดูในหมู่บ้านของเรา เราไปเห็นความเก่งท่ีผู้หญิง ซ่ึงเขา 

สามารถบริหารสหกรณ์มาตั้งแต่ก่อตั้ง และถือว่าการบริหารที่ผ่านมาประสบความสำร็จระดับหนึ่ง

เราพึงพอใจ”

(แมะแย ลาเมาะ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 2, สัมภาษณ์วันที่ 25 รันวาคม 2541)

ประการที่สองเป็นเหตุผลที่เกิดจากความคล่องตัวในการทำงานของคณะกรรมการบริหาร 

ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

“ยอมรับมาก ยังไม่เคยมีกลุ่มมุสลิมะฮ์ (ผู้หญิงมุสลิม -ผู้วิจัย) ในปัตตานีทำงานคล่องเท่านี้ 

เริ่มมีตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแรกที่ทำงานคล่องดี โดยไม่มีผู้ชายปะปนอยู่ด้วย ส่วนมากงานอื่นจะมีผู้ชาย 

เป็นผู้นำและผู้หญิงเป็นผู้ตาม แต่อันน้ีผู้หญิงนำเอง ผู้ชายเป็นผู้ส่งเสริมอยู่ข้างนอก"

(วศิน สาเมาะ ผู้นำทางธรรมชาติซึ่งเป็นสมาชิกทั่วไปในสังคมมุสิม, สัมภาษณ์วันที่ 23 

รันวาคม 2541)

ประการที่สามเป ็นเหตุผลที่เก ิดจากผ ู้ยอมรับเคยมีประสบการณ ์ทำงานร่วมกับคณะ 

กรรมการบริหาร ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

“ยอมรับมาก ไว้วางใจได้ มีความชื่อสัตย์ เพราะเคยทำงานด้วยกันมาดลอด (ทำงานร่วมกับ 

คณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) การทำงานบริหารดังกล่าวก็ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทาง”

(แวมีดะห์อาลี สมาชิกทั่วไปในสังคมมุสลิม,สัมภาษณ์วันที่ 19รันวาคม 2541)

2.2 การยอมรับอย่างมีเง่ือนไข

จากการวิจัย พบว่า การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข หมายถึง การยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิม 

ในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามไม่เต็มที่ โดยการยอมรับดังกล่าวผู้ยอมรับมีเงื่อนใน 

การยอมรับ จากการศึกษา ผูวิจัยสามารถจำแนกเงื่อนไขการยอมรับเป็น 2 ประการ

ประการแรกเป็นเงื่อนไขตามหลักการศาสนาอิสลาม กล่าวคือ การที่คณะกรรมการบริหาร 

สหกรณ์เป็นสตรีมุสลิมล้วน โดยควรมีผู้ชายเป็นท่ี'ปรึกษา (จากผลการวิจัย พบว่า สหกรณ์แห่งนี้มีผู้ 

ชายเป็นที่ปรึกษา โดยที่ปรึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อ

* ตามหลักการอิสลาม มีการห้ามสตรึปยู่ปะปนกับผู้ชายในลักษณะที่ร่างกายสามารถกระทบกันได้หรอใน 

ลักษณะท่ีผู้ชายสามารถสัมผัสผู้หญิงได้ ซ่ึงกรณีท่ีสตรีทำงานร่วมกับผู้ชาย (ยกเว้นผู้ชายท่ีมีความสัมพันธ์ทางสาย 

เลือด โดยสตรีแต่งงานด้วยไม่ได้)นั้น ในกระบวนการทำงานอาจจะมีการกระทบกันหรือสัมผัสกันได้ (ยูชุฟ ก็อรฏอวี,

2539)



เน่ือง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูaะฟาน .ผ ู้ 

วิจัย) ดังตัวอย่างการให้ส้มภาษณ์นี้

“เขาทำกันในหมู่ผู้หญิงก็ยอมรับ (คณะกรรมการบริหารชุดนี้เป็นสตรีมุสลิมล้วน .ผู้วิจัย) 

เพราะคนอ่ืนยังไม่มีใครทำ แต่ก็อย่าให้เกินขอบเขตของผู้หญิง โดยพิจารณาตามหลักการอิสลาม 

หรือไม่ก็เอาผู้ชายมาเป็นที่ปรึกษา ถ้าเป็นผู้หญิงล้วนบางครั้งอาจจะทำงานเกินขอบเขตของความ

เป็นผู้หญิง ซึ่งตรงนี้เขาจะต้องสำรวจตนเองเสมอ”

(นายดือราแม (นามสมมติ) สมาชิกทั่วไปในสังคมมุสลิม,ส้มภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)

ประการที่สองเป็นเงื่อนไขที่เกิดจากการทำงานของคณะกรรมการบริหารเป็นที่ไว้วางใจของ 

ผู้ยอมรับ ดังตัวอย่างการให้ส้มภาษณ์ต่อไปนี้

“ยอมรับการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ ยอมรับการ 

ทำงานทั่งคณะ แม้ว่าเราจะรู้จักคณะกรรมการไม่หมดทุกคน เพราะส่วนใหญ่เราจะเจอกับกรรมการ 

กลุ่ม แต่ก็ยอมรับทั้งคณะ เพราะการทำงานของเขายังไม่มีท่ีจะทำให้เกิดการไม่ไว้วางใจไต้ เช่น 

เรื่องเงิน เร่ืองของ เขาสามารถช้ีแจงให้กระจ่างได้,'

(นูลีดา (นามสมมติ) สมาชิกสหกรณ์, ส้มภาษณ์'รันท่ี 31 มกราคม 2542)

2.3 การไม่แสดงความเห็นแต่ไม่คัดค้าน

จากการวิจัย พบว่า การไม่แสดงความเห็นแต่ไม่คัดค้าน หมายถึง การไม่แสดงความเห็น 

ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม แต่ 

ไม่ไต้คัดค้านบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหารจัดการสหกรณ์ดังกล่าว กลุ่มคนที่ไม่แสดงความ

เห็นแต่ไม่คัดค้านเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ การที่ไม่คัดค้านเพราะคนกลุ่มนี้ยอมรับในบุคคล 

ที่บริหารสหกรณ์ว่าเป็นคนดีและมีความน่าเชื่อถือ การที่ไม่แสดงความเห็นเนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่ 

ทราบว่ามีสหกรณ์ดำเนินการอยู่ภายในหมู่บ้าน และเพิ่งทราบว่าในหมู่บ้านมีสหกรณ์ดำเนินการเมื่อ 

ผู้วิจัยมาสอบถามข้อมูลในครั้งนี้ ดังนั้นกลุ่มที่ไม่แสดงความคิดเห็นแต่ไม่คัดค้านจึงไม่สามารถตอบ 

ได้ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหารจัดการสหกรณ์ ดังข้อมูลการให้

ส้มภาษณ์ต่อไปนี้

"ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าในหมู่บ้านมีสหกรณ์ เพิ่งทราบวันนี้ (วันท ี่ 19 ธันวาคม 2541 - ผ ู้ 

วิจัย) ก็เลยบอกไม่ไต้ว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับการทำงานของคณะกรรมการบริหาร แต่โดยส่วนตัว 

แล้วยอมรับว่าเขาเป็นคนดีและน่าเชื่อถือ"

(อา1ซียะห์ (นามสมมติ) สมาชิกท่ัวไปในสังคมมุสลิม, ส้มภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)
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3. ปัจจัยที่ม ีผลทำให้สมาชิกในส้งคมมุสลิมยอมรับบทบาทของสตรีม ุสลิมในการ 

บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม

จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลทำให้สมาชิกในสังคมมุสลิมยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิม 

(ในฐานะเป็นคณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ประกอบด้วย

3.1 การที่สมาชิกในสังคมมองว่าคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีอะมานะฮ,

3.2 การที่คณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครู

3.3 การท่ีคณะกรรมการบริหารทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

3.1 การที่สมาชิกในสังคมมองว่าคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีอะมานะฮ์

จากการวิจัย พบว่า สมาชิกในสังคมมุสลิมที่ยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหารจัด 

การสกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม เพราะเห็น'ว่าคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มีอะมานะฮ์ ดังนั้นจึงให้ 

ความไว้วางใจในคณะกรรมการบริหารว่า สามารถรับผิดชอบในการทำงานบริหารจัดการสหกรณ์

ออมทรัพย์อิสลามได้อย่างดี และที่ผ่านมาการบริหารดังกล่าวไม่เคยมีปัญหาที่ส่อเค้าให้เกิดความไม่ 

ไว้วางใจ ดังตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

“เพราะเขา (คณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) มีอะมานะฮ์ การที่มีอะมานะฮ์ถือ'ว่าครบถ้วนแล้ว 

ในแง่ศาสนา ไวิใจได้ว่าการท่ีเขาได้รับเลือกให้บริหารงานสหกรณ์น้ัน เขาสามารถรับผิดชอบในการ 

ทำงานได้ดี และไม่เคยได้ยินว่าการทำงานของเขามีปัญหาจนทำให้คนไม่ไว่ใจ”

(ชัยหนับ แวสะมาแอ สมาชิกท่ัวไปในสังคมมุสลิม, สัมภาษณ์วันที่ 20 ■รันวาคม 2541)

"คณะกรรมการบริหารเขามีอะมานะฮ์ คนที่มีอะมานะฮ์จะรวมไปถึงความซื่อสัตย์และไว่ใจ 

ได้ เมื่อเขาถูกเลือกให้เป็นผู้บริหารสหกรณ์ ไว่ใจได้เลยว่าเขามีความรับผิดชอบในการทำงานและ 

สามารถบริหารได้ดี ที่ผ่านมาเขาทำงานได้ดี ไม่เคยมีปัญหาท่ีทำให้เราเกิดความไม่ไว้วางใจ"

(ฮูลวานี สาเรฟ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 20 รันวาคม 2541)

3.2 การท่ีคณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครู

จากการวิจัย พบว่า การท่ีคณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครู (บางคนรับราชการครู 

บางคนเป็นครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาลนาอิสลาม -ผู้วิจัย) เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทำ

' อะมานะฮ์หมายรวมถึง การมีความซ่ือสัตย์สุจริต ไว้วางใจได้เชื่อถือและเคารพนับถือได้ ไม่ฝ่าปีนบท 

บัญญัติของอัลลอฮ์(ชุบฮาฯ) และมีความรับผิดซอบต่อหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดียิ่ง
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ให้สมาชิกในสังคมยอมรับบทบาทการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์'อิสลามของคณะทรรมทาร 

บริหาร ซึ่งจากการที่คณะกรรมการบริหารทุกคนมีอาชีพเป็นครู คนในสังคมมุสลิมส่วนใหญ่มองว่า 

เป็นบุคคลที่น่านับถือและไว้วางใจได้ การพูดจาได้รับการเชื่อฟังและยอมรับ คนในสังคมมี'กจะมาขอ 

คำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารเสมอ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้

“พอดีเขา (คณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) เป็นครูทั้งหมด เป็นอาชีพที่คนนับถือ ทำให้เป็นท่ี 

ไว้วางใจ เวลาพูดอะไรคนก็ฟัง และชาวบ้านก็มาปรึกษาหารือกับเขาเรื่อยๆ"

(อาซีซะ เจ๊ะนิ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 3, สัมภาษณ์วันที่ 31 มกราคม 2541)

"คณะกรรมการบริหารทุกคนเป็นครู กะเจ๊าะ (คุณอายเสาะ -ผู้วิจัย) รับราชการเป็นครู 

กรรมการอื่นๆ เป็นเจ๊ะกู (ครูสอนศาสนาอิสลาม -ผู้วิจัย) จึงเป็นท่ีไว้วางใจ คนให้ความนับถือ รับฟัง 

และยอมรับในสิ่งเขาพูดและกระทำ"

(ฮูลวานี สาเรฟ สมาชิกสหกรณ์สังกัดกลุ่ม 1, สัมภาษณ์วันที่ 20 ธันวาคม 2541)

3.3 การที่คณะกรรมการบริหารทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคม

จากการวิจัย พบว่า การที่คณะกรรมการบริหารทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมเป็นอีกปัจจัย 

หน่ึงท่ีทำให้สมาชิกในสังคมไว้วางใจในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม โดยกิจกรรมท่ี 

สมาชิกในสังคมมองว่าคณะกรรมการบริหารได้กระทำเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมมีหลายอย่าง 

อาทิ การเข้าร่วมทำกิจกรรมของศูนย์เด็กกำพร้ายากจนหญิงในหมู่บ้านสุไหงปาแน การสอนศาสนา 

แก่เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะน่าแก่ชาวบ้าน ตลอดจนการบริหาร 

จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมเช่นกัน ดังตัวอย่างการให้

สัมภาษณ์ต่อไปนี้

“จากการท่ีเขา (คณะกรรมการบริหาร -ผู้วิจัย) ทำงานช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น ศูนย์เด็ก 

กำพร้ายากจนหญิง แล้วชอบช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่แยกแยะว่าใครเป็นใคร บางคนไม่สบายเขาก็ 

พาไปหาหมอ ถ้าเขาช่วยได้เขาจะช่วยทันที คนจึงยอมรับ”

(นิแย ต่วนมา สมาชิกสหกรณ์สังกัด 1, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)

“คนที่ยอมรับนั้นมองว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีทำ ไม่ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 

หลักสูตรที่สอนตามแนวทางอิสลาม โดยสังกัดศูนย์เด็กกำพร้ายากจนหญิงของหมู่บ้านสุไหงปาแน) 

สอนตาดีกา (สอนศาสนาแก่เยาวชนมุสลิม -ผู้วิจัย) สอนศาสนาแก่ผู้ใหญ่ ศูนย์เด็กกำพร้ายากจน 

หญิง จนกระทั้งมาถึงสหกรณ์ การทำงานทั้งหมดนี้เป็นการทำงานเพื่อส่วนร่วม’’

(แวมีดะห้ อาลี สมาชิกท้ัวไปในสังคมมุสลิม, สัมภาษณ์วันที่ 19 ธันวาคม 2541)



จากปัจจัยที่มีผลทำให้สมาชิกในสังคมมุสลิมยอมรับบทบาทของสตรีมุสลิมในการบริหาร 

จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลาม หากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นปัจจัยที่เกิดจากความไว้วางใจ 

ในคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น โดยปัจจัยอื่นๆ น้ันไม่ปรากฏในผลการวิจัย
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